

โครงการ/การดำเนินการ: โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธ 4334-66-0011)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ └ ประเด็น └ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม └ 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท 'ครู' ให้เป็นครูยุคใหม่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ └ เป้าหมาย └ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย	1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	การเพิ่มจำนวนครูสอนภาษาจีนให้เพียงพอต่อความต้องการนั้นทำให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมจำนวนนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ระดับสากล และสามารถขยายผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในอนาคต

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย

แผนย่อย	แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา	(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท "ครู อนาคตยุคใหม่" ให้เป็น "ผู้อำนวยการการเรียนรู้" มีหลักสูตรผลิตครูอาชีพยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
เป้าหมาย	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย	การพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาจีนให้ประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาจีนให้มีทักษะ และองค์ความรู้ทางภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพในโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ	
องค์ประกอบ	ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (v2_120101V02)
ปัจจัย	ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (v2_120101V02F01)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	<ul style="list-style-type: none"> └ หมายเหตุไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายระดับมหุ้ดหมายประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายหลักของแผน 13 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
แผนความมั่นคงแห่งชาติ	

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย SDGs

เป้าหมายหลัก SDGs (Goals)	เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายย่อย SDGs (Targets)	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 (SDG0401)

แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติราชการรายปี	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ04006-66-0001)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	
แผนปฏิบัติการด้าน	
แผนพัฒนาภาค	

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ☑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	<ul style="list-style-type: none"> ☑ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง	
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	


2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน	
ลักษณะการดำเนินงาน	โครงการ

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน	
ภายใต้แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน	โครงการที่ใช้งบประมาณ
วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการเอง
รหัส GFMS ของโครงการ	
รหัส New GFMS Thai (20 หลัก) ของโครงการ	20004310045002000000
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า	
คำนำหน้าชื่อ	นาย
ชื่อ	เจริญชัย
นามสกุล	กิตติพิรเดช
อีเมล (หน่วยงาน)	saraban@sesalpglpn.go.th
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)	
โทรศัพท์	08-1594-4338
โทรสาร	054-010791
ผู้ประสานงานหลัก	
คำนำหน้าชื่อ	นาย
ชื่อ	บัณฑิต
นามสกุล	ธัญญ์
อีเมล (หน่วยงาน)	saraban@sesalpglpn.go.th
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)	
โทรศัพท์	085-6152926
โทรสาร	054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน	
หลักการและเหตุผล	ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาจีน ให้กับโรงเรียนคุณภาพ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ และสอนวิชาภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำเภอ ลำพูน ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพจำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน	
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดจ้างครูสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
เป้าหมาย	
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	1. โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ 2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีนกับชาวต่างชาติ
ผลที่คาดว่าจะเกิด	1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานทักษะการใช้ภาษาจีน ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ทำให้มีองค์ความรู้ภาษาจีนที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนครูผู้สอนภาษาจีนที่เพียงพอ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	เชิงปริมาณ - ได้รับการจัดสรรครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา ครอบคลุมจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อสถานศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการฝึกให้มีความรู้ภาษาจีนในการสื่อสาร 2. โรงเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาจีน มีครูผู้สอนภาษาจีนปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์	1. นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
พื้นที่การดำเนินการ	
พิกัดพื้นที่การดำเนินการ	
ประเภทพื้นที่ดำเนินการ	ดำเนินการรายพื้นที่
รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> └ จังหวัดลำปาง └ จังหวัดลำปาง <ul style="list-style-type: none"> └ อำเภอเมืองลำปาง └ ตำบลบ่อแฮ้ว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน	
วันที่เริ่มต้นโครงการ	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ	กันยายน พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2566

4. กิจกรรม

กิจกรรม	พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ 2566
	Q 1	Q 2	
	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ	
สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา)	สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา)		
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ			สำนักงานคณะกรรมการ
เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)			เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษา

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน		
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง	297,000 บาท	
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูล	0 บาท
งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด	0 บาท	
งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด	0 บาท	
เงินรายได้ของหน่วยงาน	0 บาท	
เงินกู้ภายในประเทศ	0 บาท	
เงินกู้จากต่างประเทศ	0 บาท	
งบประมาณจากแหล่งอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น	
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด	297,000 บาท	
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		
แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2566	จำนวนงบประมาณ
	ไตรมาสที่ 1	54,000 บาท
	ไตรมาสที่ 2	81,000 บาท
	ไตรมาสที่ 3	81,000 บาท
	ไตรมาสที่ 4	81,000 บาท
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด	297,000 บาท	

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร) สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตรา ตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	1. โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร) สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ 2. นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีนกับชาวต่างชาติ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	เชิงปริมาณ - จัดสรรครูผู้สอนภาษาจีนได้ครบตามจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอต่อสถานศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการฝึกให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 2. โรงเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาจีน มีครูผู้สอนภาษาจีนปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมตามแผนงาน	กิจกรรมหลักที่ 1	ความก้าวหน้า
	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ 1
	กิจกรรมหลักที่ 2	ความก้าวหน้า
	สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
	กิจกรรมหลักที่ 3	ความก้าวหน้า
	เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)	เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร) สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตรา ตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ ส่งผลให้ นักเรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร) สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตรา ตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ ส่งผลให้ นักเรียนในสังกัดสพม.ลพพ มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร) สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตรา ตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ ส่งผลให้ นักเรียนในสังกัดสพม.ลพพ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ	
--	--

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	undefined
แผนความมั่นคงแห่งชาติ	
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566	
จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย	54,000
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	0
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	<i>ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ</i>
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ	- ค้างเบิกค่าจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา) เป็นเงิน 54,000 บาท จะนำไปเบิกในไตรมาสที่ 2
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำปีงบประมาณ 2566	
ผลการดำเนินงาน	1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ที่ ศธ 04289/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 และแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 216 ตามใบอนุญาตเงินประจำงวดที่ ศธ 04002/ ว 233 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาจีน ให้กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จากเดิมจำนวน 345,000 บาท (3 อัตรา ค่าจ้างอัตราละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา, ค่าจ้างอัตราละ 27,000 บาท จำนวน 2 อัตรา) เปลี่ยนเป็น ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 405,000 บาท (3 อัตรา ค่าจ้างอัตราละ 27,000 บาท) ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 (จำนวน 5 เดือน) สำหรับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นหน่วยเบิก 2. สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นการจ้างบุคลากรต่อเนื่องรายเดิม 3. เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครยังไม่ได้ดำเนินการค้างเบิกค่าจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา) เป็นเงิน 54,000 บาท จะนำไปเบิกในไตรมาสที่ 2
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	-
ข้อเสนอแนะ	-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสนี้สามารถส่งผลต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) คือ โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสนี้สามารถส่งผลต่อ Outcome ที่กำหนดไว้ คือ 1. โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ 2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีนกับชาวต่างชาติ

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสสามารถส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่โครงการกำหนดไว้ได้ คือ เชิงปริมาณ - จัดสรรครูผู้สอนภาษาจีนได้ครบตามจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอต่อสถานศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการฝึกให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 2. โรงเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาจีน มีครูผู้สอนภาษาจีนปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
------------------------------	--

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมตามแผนงาน	กิจกรรมหลักที่ 1	
	เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)	ความก้าวหน้า เบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสสามารถส่งผลต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสสามารถส่งผลต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น คือ นักเรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท ผลการดำเนินงานกิจกรรมในไตรมาสสามารถส่งผลต่อเป้าหมายของแผนย่อย คือ นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	undefined
แผนความมั่นคงแห่งชาติ	

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย	81,000
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	108,000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	<i>ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ</i>
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ	- นำเอกสารของเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 มาเบิกในไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 54,000 บาท และในไตรมาสที่ 2 นำเอกสารของเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 มาเบิกเป็นเงิน 54,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท ค้างเบิกค่าจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 27,000 บาท จะนำไปเบิกในไตรมาสที่ 3 ต่อไป

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างครูภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,000 บาท โดยนำเอกสารของเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 มาเบิกในไตรมาสที่ 2 เป็นเงิน 54,000 บาท และในไตรมาสที่ 2 นำเอกสารของเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 มาเบิกเป็นเงิน 54,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท ค่าจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 เป็นเงิน 27,000 บาท จะนำไปเบิกในไตรมาสที่ 3 ต่อไป ผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ 1. โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีนได้ จำนวน 1 อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร มีครูผู้สอนภาษาจีนเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ 2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีนกับชาวต่างชาติ</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</p>	<p>-</p>
<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>-</p>

พิมพ์เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF

กลับหน้าแสดงรายชื่อโครงการ